

## 'เดอะร็อก'สวมวิญญาณยอดคุณพ่อ อุทิศชีวิตปกป้องลูกชาย ใน'SNITCH'

"เอ็ม พิคเจอร์ส" เอาใจคอหนังแอ็กชันพร้อมเสิร์ฟภาพยนตร์สุดชอตจากผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของแอ็กชันสตาร์แห่งวงการภาพยนตร์อย่าง "The Rock" หรือ "ดเวย์น จอห์นสัน"

กับภาพยนตร์แอ็กชันกล้าทำความตายเกินพิกัดในภาพยนตร์เรื่อง "SNITCH โคตรคนขวางรอก" ลุ้นไปกับภารกิจเสี่ยงตายสุดระทึก ที่งานนี้ เดอะ ร็อก ขอทุ่มสุดตัว สวมวิญญาณยอดคุณพ่อนักสู้ยิบตาเพื่อช่วยเหลือนักชายที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ โดยสร้างขึ้นจากเรื่องจริงของคดีกรจับกุมแก๊งค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันชื่อดังที่ถูกตำรวจสหรัฐอเมริกาจับกุมได้

ในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมรับบท จอห์น แมทธิวส์ พ่อผู้เสียสละ ยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือนักชายให้พ้นผิดจากคดีค้ายาเสพติด จอห์น เลยต้องยอมรับข้อเสนอการรับหน้าที่เป็นสายให้กับตำรวจ แฝงตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งมาเฟียค้ายาเสพติดข้ามชาติ เขาไม่รู้เลยว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายอะไรบ้าง และต้องเสี่ยงชีวิตแค่ไหน แต่สิ่งเดียวที่จอห์นรู้คือเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้รับอิสรภาพกลับคืนมา มันเป็นการกิจเหตุโหดที่ต้องแลกด้วยชีวิต

ครั้งแรกที่ได้อ่านบทและรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นจากเรื่องจริง ผมโอเคเลย และตอบรับเล่นเรื่องนี้แทบจะทันทีเพราะบทของจอห์น ดึงดูดผมเข้าไปหาตัวละครตัวนี้ มันเป็นการถ่ายทอดลักษณะนิสัยของความเป็นพ่อที่อยากปกป้องลูกของตัวเอง เป็นภาพยนตร์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นแอ็กชันและดราม่าได้อย่างลงตัว ในฉากแอ็กชันแฟน ๆ ก็จะได้เห็นบทบาทแอ็กชันของ จอห์นอย่างสมใจ ไม่ว่าจะเป็ฉากขับรถบรรทุกไล่ล่า หรือฉากการต่อสู้กับเหล่ามาเฟียที่บู๊ระห่ำ

ซึ่งกว่าจะถ่ายทำแต่ละฉากให้ออกมากระทำสมจริงขนาดนี้ ทีมงานทุกคนต้องทุ่มเทกันแบบสุดพลัง บางฉากเราถ่ายกันนานหลายชั่วโมงกว่าจะได้ภาพที่ออกมาเพอร์เฟกต์อย่างที่ได้เห็นกันภาพยนตร์



นอกจากฉากแอ็กชันที่บู๊สะใจแล้ว ยังมีฉากดราม่าที่เข้มข้นระหว่างพ่อลูกที่ต้องต่อสู้กับความยุติธรรมทางกฎหมาย คุณจะได้เห็นสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก ที่ผมเชื่อว่าเป็นใครก็ต้องตัดสินใจทำแบบจอห์นแน่ๆ ลองติดตามดูกันครับ ผมกล้ารับประกันว่าผู้ชมจะลุ้นกันจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เลย เพราะฉากแอ็กชันแต่ละฉากอลังการมาก

มาช่วยกันลุ้นว่า จอห์นจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกชายของเขาได้หรือไม่ สุดท้ายแล้วบทสรุปของเขาและลูกชายจะจบลงแบบไหน อยากให้ลองติดตามดูกัน"